

บันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

ครั้งที่ 20 /2558

วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายวีรวิทย์ เกียนจังหวีด	ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โนนประดู่	วีรวิทย์ เกียนจังหวีด
2	นายขุนศักดิ์ ละติ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ขุนศักดิ์ ละติ
3	นางสาวโสภา บุญมา	ผู้อำนวยการกองคลัง	โสภา บุญมา
4	นางพิศมัย ศรีแจ้รุ่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	พิศมัย ศรีแจ้รุ่ง
5	นางสมจิตร สัตย์ซื่อ	นักวิชาการศึกษา รักษาราชการ แทนหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ	สมจิตร สัตย์ซื่อ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางสาวณัฐพร ถิ่นพุดชา	บุคลากร	ณัฐพร ถิ่นพุดชา

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมและพร้อมแล้ว นายวีรวิทย์ เกียนจังหวีด
ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานฯ ตามที่ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนั้น มีท่านใดจะเสนอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุม -ไม่มี-

ประธานฯ เมื่อไม่มีการเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ผมขอมติรับรองด้วย
ที่ประชุม มิมติรับรองเป็นเอกฉันท์

/ระเบียบวาระ...

- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ประชาชน 3.1 ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง ประเภท เงินสำรองจ่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
- ประชาชน ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ กรณีฉุกเฉินหรือเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ปัญหาคัญแล้ง ประอุทกภัย หรือเกิดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการดำเนินการต่าง ๆ ที่หากไม่ดำเนินการอาจเกิดความเสียหายดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น กรณีเกิดสาธารณภัยนี้ จึงให้ใช้เงินงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 งบประมาณรายจ่ายจะกำหนดให้มีเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีจำเป็นได้ตามความเหมาะสม สำหรับการอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่ายเป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- ประชาชน การใช้เงินงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีจำเป็นได้ตามความเหมาะสม ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการใช้เงินสำรองจ่าย
1. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 - 1.1 ตามคำร้องขอรับความช่วยเหลือของนางศุภรดา สีนนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 ขอความช่วยเหลือ เนื่องจากบ้านหนองอ้ายแหวน หมู่ที่ 8 ได้สูบน้ำเข้าสระหนองตะวันออก และมีควายของชาวบ้านลงในสระทำให้น้ำที่จะนำมาผลิตน้ำประปาไม่สะอาด ให้ขอความอนุเคราะห์ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประคู้ ให้จัดหาลวดหนามพร้อมอุปกรณ์ล้อมรั้วรอบสระน้ำหนองตะวันออก ระยะเวลาบริเวณสระน้ำตะวันออก ประมาณ 1,700 เมตร ตามรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
 - 1.2 ตามคำร้องขอรับความช่วยเหลือของนายสุพจน์ นาคุดนอก ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ขอรับความช่วยเหลือขอปรับเกรดถนนดิน เนื่องจากถนนดิน สายบ้านโนนสะอาด-ตำบลคอนตะหินิน ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรยากลำบาก จึงต้องมีการปรับเกรดผิวดิน เพื่อให้ประชาชนจะได้สะดวกปลอดภัยในการสัญจรและการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร ตามรายงานผลตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558

ประชาชน

ตามที่คณะกรรมการได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งสองเรื่องดังกล่าวแล้วนั้น ช่วงนี้เป็นฤดูการเก็บเกี่ยว เรื่องถนนสำหรับการขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรของประชาชนมีความสำคัญ และเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมการป้องกันภัยแล้งมีความจำเป็นมาก จึงขอให้ที่ประชุมช่วยกันพิจารณาการใช้เงินงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

/ประชาชน...

ประธานฯ	สำหรับงบประมาณเงินสำรองจ่ายที่จะดำเนินการขอให้ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงรายละเอียดจากการตรวจสอบงบประมาณ ณ ปัจจุบัน
นางสาวโสภา บุญมา	งบประมาณงบกลาง ประเภท เงินสำรองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือเกิด สาธารณภัย ต่าง ๆ เช่น ภัยพิบัติแล้ง อุทกภัย หรือเกิดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการดำเนินการต่าง ๆ ที่หากไม่ดำเนินการอาจเกิดความเสียหายดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 150,341 บาท ตั้งแต่ต้นปีเบิกจ่ายแล้ว 46,055 บาท งบประมาณคงเหลือ 104,286 บาท
ประธานฯ ที่ประชุม	ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยใช้เงินสำรองจ่าย เพื่อสรุปเป็นมติที่ประชุม ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งนั้น มิมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ใช้เงินงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน เป็นเงิน 13,500.-บาท ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับล้อมรั้วลาดหนาม สระน้ำหนองตะวันออก บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ 8 เป็นเงิน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 2. ค่าปรับเกรดถนนดินสาย บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 –ตำบลคอนตะหิน เป็นเงิน 3,500 บาท(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ประธาน ที่ประชุม	มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม ไม่มี
ประธานฯ	เมื่อไม่มีการเสนอเรื่องอื่น ๆอีก ผมขอปิดประชุมในครั้งนี่ เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ พิศมัย ศรีแจ้งรุ่ง ผู้บันทึก
(นางพิศมัย ศรีแจ้งรุ่ง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ วีรวิทย์ เกียนจังหวีด ผู้ตรวจบันทึก
(นายวีรวิทย์ เกียนจังหวีด)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่